

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2018**

(Kèm theo văn bản số: 1205/TCTBDATHHMB-KTKH ngày 13 / 6 /2019
của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

1. Nhiệm vụ công ích Bảo đảm an toàn hàng hải

TT	Danh mục nhiệm vụ	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm					
-	Quản lý vận hành đèn	đèn	42	42	100%	100%
-	Quản lý vận hành luồng	luồng	20	20	100%	100%
-	Khảo sát luồng phục vụ ra thông báo hàng hải	luồng	23	23	100%	100%
-	Nạo vét duy tu luồng (từ NSNN)	luồng	8	3	37%	
-	Hoa tiêu hàng hải	lượt tàu	33.045	39.731	120%	87%
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu.		-	-		
3	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm		-	-		
4	Doanh thu thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích trong năm	Triệu đồng	1.042.525	1.098.011	105%	98%

Ghi chú:

- Công tác hoa tiêu hàng hải: Lượt dẫn tàu năm 2018 giảm so với năm trước do trong năm 2018 đã hoàn thành công tác nạo vét luồng Lạch Huyện nên dẫn đến lượt dẫn tàu chở vật liệu nạo vét khu vực Hải Phòng giảm.

- Công tác nạo vét duy tu luồng: Năm 2018 Tổng công ty được giao thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét duy tu 08 tuyến luồng hàng hải, trong đó có 06 tuyến luồng chuyển tiếp từ năm 2017 là: Hải Phòng, Phà Rừng, Kênh Cái Tráp, Hòn Gai – Cái Lân, Cửa Lò và Sa Kỳ; 02 tuyến luồng thực hiện năm 2018 là Cửa Việt và Diêm Điền. Đến hết năm 2018 đã hoàn thành công tác thi công nạo vét 03 tuyến luồng (Hải Phòng, Phà Rừng, Kênh Cái Tráp), luồng Sa Kỳ được ngừng thực hiện do không xin được vị trí đổ đất nạo vét. Còn lại 04 tuyến luồng Hòn Gai – Cái Lân, Cửa Lò, Diêm Điền và Cửa Việt do mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm vị trí đổ vật liệu nạo vét, đồng thời việc triển khai các thủ tục gặp vướng mắc về cơ sở pháp lý khi Nghị định quy định về công tác nạo vét chưa được ban hành dẫn đến việc các công trình này đều hoàn thành thủ tục để khởi công thi công muộn, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết cuối năm nên không thể hoàn thành thi công trong năm 2018.

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người lao động:

- Vận động cán bộ, viên chức, người lao động quyên góp, ủng hộ được hơn 1.000 bộ quần, áo ấm cho đồng bào nghèo các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa; ủng hộ xây dựng Cụm Tượng đài GTVT phía Nam Cầu Gianh, Quảng Bình 10 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Tây Nam Bộ 50 bộ máy vi tính (trị giá gần 500 triệu đồng); ủng hộ Quỹ vì người nghèo và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng 15 triệu đồng; trích quỹ “Mái ấm đồng nghiệp và Từ thiện” của Tổng công ty hỗ trợ 39 trường hợp người lao động Tổng công ty gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền là 505 triệu đồng.

- Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp"; Công đoàn đã tham gia với lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN; tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ - PCCN; duy trì và phát triển phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" tại các đơn vị; Tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN cho 293 người; treo 07 băng rôn, khẩu hiệu; phát hành 10 tờ rơi các loại; khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động; triển khai kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCN và PCLB tại 08/08 đơn vị trực thuộc. Các hoạt động trên đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, nhờ đó trong năm 2018 toàn Tổng công ty không có vụ tai nạn lao động nào.

- Làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách của BĐHH bằng nguồn quỹ phúc lợi của Tổng công ty nhân kỷ niệm 71 năm Ngày

Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018),. Tiếp tục tham gia làm tốt công tác động viên thăm hỏi CNVCLĐ khi ốm đau, gặp khó khăn hoạn nạn bằng nguồn Quỹ Hỗ trợ chính sách của Tổng công ty.

- Thăm hỏi đoàn viên Công đoàn về việc hiếu, hỷ, ốm đau, tặng quà cho CNVCLĐ nghỉ hưu bằng nguồn đoàn phí Công đoàn hơn 900 lượt với tổng số tiền đã chi là 430 triệu đồng.

- Tổ chức gặp mặt chúc Tết, mừng thọ cho 433 CNVCLĐ đã về nghỉ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên Đán, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ CNVCLĐ trong Tổng công ty với số tiền 151,4 triệu đồng từ nguồn quỹ Phúc lợi của Tổng công ty.

- Kịp thời động viên, thăm hỏi và trợ cấp khó khăn cho 136 lượt CNVCLĐ đã nghỉ hưu trí bằng nguồn quỹ của Ban Liên lạc hưu trí với số tiền đã chi là trên 30 triệu đồng.

- Tổ chức và tham gia tích cực các giải thi đấu thể thao, giao lưu với các đơn vị trong ngành hàng hải góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

2. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội:

a) Tổ chức Công đoàn

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp làm việc giữa Ban thường vụ Công đoàn và Tổng giám đốc trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Tham gia quản lý, tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên người lao động phát huy sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất và quản lý.

Thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; là cầu nối vững chắc giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác xã hội từ thiện như các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách của BÐHH bằng nguồn quỹ phúc lợi của Tổng công ty; động viên thăm hỏi CNVCLĐ khi ốm đau, gặp khó khăn hoạn nạn bằng nguồn Quỹ Hỗ trợ chính sách của Tổng công ty. Sử dụng có hiệu quả Quỹ mái ấm đồng nghiệp và từ thiện, phát động quyên góp, ủng hộ quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam và hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện do các cơ quan, ban ngành phát động. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động xã hội-từ thiện là trên 2,4 tỷ đồng.

b) Tổ chức Đoàn Thanh niên

Các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng,

thành phố và tổ chức Đoàn theo hướng đổi mới, sát hợp với nhu cầu, sở thích của thanh niên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức tự cường dân tộc.

Đoàn viên thanh niên tích cực phát huy sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên, vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Các chi Đoàn trong Tổng công ty tập trung tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ Đoàn quan tâm làm tốt. Tiếp tục chú trọng thực hiện Cuộc vận động Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Đoàn TNCS HCM Tổng công ty đã nhận được Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn Hải Phòng./.